

Source :

กรุงเทพธุรกิจ

Date :

- 5 มี.ค. 2561

Page :

25

No :

61004253

## บางจากฯ คว้ารางวัลรายงานความยั่งยืนยอดเยี่ยม



นายพี สุจริตกุล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มอบรางวัล รายงานความยั่งยืน ประจำปี 2560 ประเภทยอดเยี่ยม (Excellence) แก่ นายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบริหารและพัฒนาความยั่งยืนองค์กร บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งบริษัท บางจากฯ เป็นองค์กรเดียวที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม ในงาน CSR Club Conference 2017 และพิธีมอบรางวัลรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2560 (Sustainability Report Award 2017) จัดโดย CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สำนักงาน ก.ล.ต. และสถาบันไทยพัฒน์ ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



บริษัท บางจากฯ ในฐานะที่เป็นองค์กรธุรกิจด้านพลังงาน ประกอบด้วยธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม ธุรกิจตลาด ธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพ และขยายไปสู่ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง อาทิ ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ธุรกิจสำรวจและผลิตน้ำมันปิโตรเลียม

ธุรกิจเกี่ยวเนื่องด้านนวัตกรรม โดยมีเป้าหมายในการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศไทย มุ่งสู่การเป็นองค์กรสีเขียวชั้นนำในเอเชียที่มีบริษัทที่ปรึกษาที่ดีที่สุดและดำเนินธุรกิจด้วยแนวทางแบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน

โดยบริษัท บางจากฯ ได้รับการพิจารณาให้ได้รับรางวัลในระดับยอดเยี่ยมจากรายงานการพัฒนาความยั่งยืนประจำปี 2559 ที่มีความโดดเด่นในด้านความครบถ้วนสมบูรณ์ของแนวทางการบริหารจัดการด้านความยั่งยืนที่มีการผนวกเข้ากับกระบวนการดำเนินธุรกิจตั้งแต่ระดับนโยบายองค์กรที่มีการกำหนดเป้าหมายอย่างชัดเจนทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งวิธีการเปิดเผยข้อมูลแนวทางบริหารจัดการผลการดำเนินงานทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่มีความชัดเจนเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะประเด็นความยั่งยืนที่มีสาระสำคัญที่มีการระบุความสำคัญต่อองค์กรได้อย่างโดดเด่น

รวมทั้งมีการเปิดเผยความก้าวหน้าของแผนการดำเนินงานตามกลยุทธ์ขององค์กรที่ใช้ขับเคลื่อนสู่เป้าหมายด้านความยั่งยืนขององค์กรในปี 2563 ซึ่งมีส่วนช่วยสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ได้อย่างเป็นระบบและมีความน่าเชื่อถือ แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นขององค์กรได้อย่างชัดเจน



สำหรับความน่าเชื่อถือของรายงาน บริษัท บางจากฯ สามารถชี้ให้เห็นถึงกระบวนการจัดทำและทวนสอบประเด็นความยั่งยืนที่มีสาระสำคัญสำหรับเปิดเผยในรายงานฉบับนี้ได้อย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals Mapping) ได้รับยืนยันความถูกต้องจากหน่วยงานภายนอกอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

ในด้านการสื่อสารและการนำเสนอข้อมูล บริษัท บางจากฯ มีการนำเสนอข้อมูลโดยใช้รูปแบบกราฟฟิกได้อย่างเหมาะสม สวยงาม ภาษากระชับ เข้าใจง่าย มีความเป็นมิตรกับผู้อ่านทุกกลุ่ม ส่งผลให้รายงานมีความน่าสนใจ สอดคล้องกับพันธกิจในการสร้างสรรค์นวัตกรรมสีเขียวที่ก้าวล้ำและเข้าถึงได้ทุกคน



[www.bangchak.co.th](http://www.bangchak.co.th)

